



ประกาศ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของสภรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด
ฉบับที่ 1/2566

เรื่อง รายชื่อและหมายเลขผู้สมัครรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2567
สภรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด

.....
ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2566 ณ สภรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ในการนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2567 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบสภรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด ว่าด้วยการสรรหาและวิธีเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการ และผู้ตรวจสอบกิจการ พ.ศ. 2565 หมวด 4 ข้อ 21 (1) (2) (3) ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ครั้งที่ 3/2566 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 ได้มีมติรับรองคุณสมบัติของผู้เข้ารับการสรรหากรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2567 แล้ว จึงขอประกาศรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2567 ดังนี้

1. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสภรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย (เลือกเฉพาะเขต) จำนวน 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 5 คน ดังนี้

หมายเลข 1	นางณัฐกาญจน์	ริยะบุตร	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หมายเลข 2	นางสุดาพร	วงษาเนา	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
หมายเลข 3	นายอัสวาท	อักษร	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 4	นายศรีเมือง	ผาเจริญ	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
หมายเลข 5	นายสามารถ	พันธ์สระคู	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

2. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสภรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด สังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ (เลือกเฉพาะเขต) จำนวน 3 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 5 คน ดังนี้

หมายเลข 1	นายสุนทร	มาลาศรี	ตำแหน่ง	ข้าราชการบำนาญ
หมายเลข 2	นายวรุฒิ	แสงเพชร	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 3	นายสัมพันธ์	เกษานุช	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หมายเลข 4	นายวิทยา	ผ่องแผ้ว	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
หมายเลข 5	นายทรงศักดิ์	โพธิ์สว่าง	ตำแหน่ง	พนักงานขับรถ ส.2

/3. ผู้สมัคร...

3. ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด สังกัด โรงพยาบาลหนองคาย (เลือกเฉพาะเขต) จำนวน 2 ตำแหน่ง มีผู้สมัคร 5 คน ดังนี้

หมายเลข 1	นางวริศรา	บ้านู	ตำแหน่ง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
หมายเลข 2	นายสุบิน	โสภางค์	ตำแหน่ง	บำเหน็จรายเดือน
หมายเลข 3	นายสุทธิพงษ์	บุญสถาพร	ตำแหน่ง	นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ
หมายเลข 4	นายรังสรรค์	ไชยปัญญา	ตำแหน่ง	นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หมายเลข 5	นายสมัย	เตนากุล	ตำแหน่ง	บำเหน็จรายเดือน

ในกรณีที่ผู้สมัครมากกว่าจำนวนกรรมการที่กำหนดไว้ในเขตสรรหานั้นผู้สมัครที่ได้รับคะแนนสูงสุดและคะแนนลำดับรองลงไปในประเทศนั้นๆ จนครบจำนวนกรรมการสรรหาเป็นผู้ได้รับการสรรหาในเขตนั้นๆ

หากการลงคะแนนสรรหานั้น มีผู้ได้รับคะแนนสรรหาเท่ากันและทำให้จำนวนผู้ได้รับการสรรหาประเภทนั้นเกินจำนวนที่กำหนดไว้ ให้มีการจับสลากระหว่างผู้ที่มีคะแนนเท่ากัน เพื่อให้ได้กรรมการตามที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 46 ประจำปี 2567 มาประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจง ในวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมณีนาคา โดยพร้อมเพรียงกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566



(นายมีชัย สุวรรณไตร)

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขหนองคาย จำกัด